

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๑ โรงแรมทีนิตี ไฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว มีประเด็นที่ถูกต้องตั้งเป็นข้อสงสัยคือ การให้สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ ใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกันหมด จากเกณฑ์เดิมที่ให้มีการพิจารณาแยกเป็น ๒ สาขา มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าไม่ควรจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกัน เนื่องจากมีแนวคิดไม่เหมือนกันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่นี้ยังมีข้อแตกต่างจากเดิมคือไม่มีการนับเปอร์เซ็นต์ แต่หากจะขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) แต่ไม่ได้กำหนดความมากน้อยเท่าใด ซึ่งทำให้ผู้ที่จะพิจารณาหรือผู้ดูแล ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเป็นอย่างมากที่จะพิจารณาว่าผู้ที่ขอมีความเชี่ยวชาญหรือทำหน้าที่เป็น ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) มากเพียงใด ประธานที่ประชุมเคยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในการทำวิจัยนั้นจะมีผู้วิจัย และบรรณาธิการเกี่ยวข้องกัน ในบางครั้งบรรณาธิการอาจจะไม่ได้ทำการวิจัย เป็นเพียงผู้ลงนามให้ผ่านเท่านั้น จึงทำให้มีประเด็นทั้งตั้งกรณีนี้พอสมควร ซึ่งคณะกรรมการที่จะพิจารณาก็รับทราบปัญหาและจะพิจารณาให้รอบคอบ</p> <p>นอกจากนี้ยังมีประเด็นทั้งตั้งหลายประเด็น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้รับทราบปัญหาและข้อตั้ง ตั้ง และจะเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างเร่งด่วนเพื่อพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ทราบ</p> <p>อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร ตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้อธิการบดีดำเนินการเลือกตั้งตาม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี จำนวน ๑ คน บัดนี้ อธิการบดีได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งรอง อธิการบดี จำนวน ๑ คน เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกให้เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งรอง อธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุตสนธิ์ และได้เข้าประชุม ในครั้งนี้</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓	มติที่ประชุม: ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีข้อแก้ไข ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่มาประชุมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการค้ำสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ๓.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๓.๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	สรุปสาระสำคัญ : สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการค้ำสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี และแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการค้ำสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เสนออธิการบดีลงนามออกประกาศเรียบร้อยแล้ว ๒) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกร ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ๓) แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกร ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ	
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม : ๑. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับคะแนนเสียงข้างมากและเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน ๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
	๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒๐ ราย	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปศาสตร์	มติที่ประชุม: : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปศาสตร์	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๔ พิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม: : ๑. รับทราบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการกั่นกรองด้านกฎหมายได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒	คณะกรรมการกั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓, ๙/๒๕๖๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย